

MDES News Update

ประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

“แถลงผลการศึกษาการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ในประเทศไทย และโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงผลการศึกษาการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ในประเทศไทย และโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ จากผลการศึกษา พบว่าจะต้องทำการบูรณาการโครงข่ายเดิมที่มีอยู่ของรัฐวิสาหกิจในสังกัด คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมค้าปลีก และให้ประชาชนมีทางเลือก สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคา ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ในโอกาสอันใกล้นี้จะจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (NBN Co.) และจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจเคเบิลใยแก้วใต้น้ำและธุรกิจศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC Co.) เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม



แถลงข่าวการประชุม “Global Entrepreneurship Congress” ที่แอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานงานแถลงข่าวการเตรียมนำคณะผู้ประกอบการ Startups และ SMEs ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม “Global Entrepreneurship Congress” ร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และประธาน Global Entrepreneurship Network Thailand (GEN) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ การประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และธุรกิจ Startups ชื่อนำจาก 160 ประเทศทั่วโลกมาร่วมได้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่าย รวมทั้งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ Startups และธุรกิจ SMEs ของไทย ที่จะได้แสวงหาช่องทางในการขยายการลงทุนและตลาดในทวีปแอฟริกา ตลอดจนได้พบปะและสร้างเครือข่าย



“บมจ.ทีโอที ดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้”

หลังจากที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ โครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศไปแล้วนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสทุกขั้นตอน โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปิดซองราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับโครงการเน็ตประชารัฐ มีผู้ร่วมสังเกตการณ์จากทุกภาคส่วน จึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสแน่นอน ทั้งนี้ บมจ.ทีโอทีพร้อมชี้แจงรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจต่อสาธารณชนในกระบวนการดำเนินงานผ่านสื่อต่างๆ ในทุกช่องทาง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

“สรอ. เตรียมออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อผู้บริหารจากประเทศเพื่อนบ้าน”

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เตรียมพร้อมออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อผู้บริหารจากประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) เบื้องต้นกำหนดจัดในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้หารือกับนางออง ซาน ซูจี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์และที่ปรึกษาแห่งรัฐ กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจเศรษฐกิจใหม่ และได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สรอ. ร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารของ CLMV ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามารับการฝึกอบรมที่สถาบัน NEA ต่อไป

MDES Activity



ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มิติใหม่ กระทรวงดีอี” ในงานสัมมนาชมรมนักข่าวไอที

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มิติใหม่ กระทรวงดีอี” ในงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่เขาใหญ่ศิรินารถพวย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย นักข่าวสายไอที สมาชิกรองครักษ์ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้รับทราบข้อมูลแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงแผนงานสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ การยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน การจัดตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดนวัตกรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0